

## คำนำ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้สถานบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการสถานบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอกสถานบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานบันนั้นๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบคน ซึ่ง ก.พ.อ.ได้รวบรวมรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของสถานบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการในระดับสูง เป็นบุคคลที่อยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อให้สถานบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลังมีนาคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งได้ตัดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียชีวิต ผู้สูงอายุและสุขภาพไม่ดี และผู้มีได้ติดตามผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้สถานบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดสรรเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถานบันอุดมศึกษาต่อไป

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กันยายน ๒๕๕๓

## คำนำ

ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบัน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจาก บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน การสอนในสถาบันนั้นๆ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่ง กกอ. ได้รวบรวมรายชื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการในระดับสูง เป็นบุคคล ที่อยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๙ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งภายหลังมีนาคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งได้ตัดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียชีวิต ผู้สูงอายุและสุขภาพไม่ดี และผู้มีไม่ได้ติดตามผลงาน ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา คัดสรรเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันต่อไป

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารข้อมูลนี้จะเป็น ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กันยายน ๒๕๕๓